



คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นพระบรมชัตติยานีคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ โดยต่อเนื่องตลอดมาเป็นระยะเวลายาวนานถึงครึ่งศตวรรษ

พระราชกรณียกิจอันสำคัญอย่างหนึ่งที่ทรงพากเพียรกระทำด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันยิ่งยวดมิได้ทรงทอดทิ้งแม้จะมีอุปสรรคยากเย็นปานใด ก็คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันมีคุณค่าของประเทศไทย ให้คงอยู่คู่พื้นแผ่นดินไทยตลอดไปโดยไม่มีวันเสื่อมสูญ ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลเล็งเห็นคุณค่าของธรรมชาติว่ามีความสำคัญต่อชีวิตมาช้านานแล้ว จึงได้ทรงพยายามกระตุ้นเตือน ส่งเสริมสนับสนุน พระราชทานความรู้ความเข้าใจให้แก่ราษฎร ให้มีความรักความผูกพันต่อผืนแผ่นดิน ซึ่งเป็นที่เกิด ที่อาศัย กระแสพระราชดำรัสอันเป็นที่ประทับใจคนไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ที่ว่า

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันทจะเป็นป่า

ป่าที่ถวายเป็นความรักภักดีต่อน้ำ

พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันทจะสร้างป่า

ตามที่ได้ัญเชิญมานี้ย่อมสะท้อนให้เห็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงอนุรักษ์ป่า ทรัพยากรอันมีค่าอย่างสูงยิ่งของชาติไว้

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายสิบปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยให้แก่ราษฎร ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพมั่นคง ตามควรแก่อัตภาพและสภาพของตน ได้ทรงถือโอกาสตักเตือนมิให้ผู้ใดไปบุกรุกทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงโน้มมน้ำวจิตใจประชาชนให้เห็นความสำคัญของการปลูกป่า เห็นประโยชน์ของการสร้างมากกว่าที่จะตัดทวงเอาผลประโยชน์โดยการทำลายธรรมชาติ ทรงขอให้ทุกคนทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือธรรมชาติ เช่น การขุดเซยกการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ให้รู้จักคุ้มครองรักษาป่าไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าตลอดถึงสัตว์ทะเล ดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริเช่น โครงการป่ารักษ์น้ำ ซึ่งมีพระราชประสงค์ ที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้ป่า คืนป่าให้แก่แผ่นดิน โครงการสวนป่าสิริกิติ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนสภาพป่าไม้ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างเสริมป่าที่ถูกทำลายให้สมบูรณ์ พัฒนาชนบทและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในบริเวณโครงการส่งเสริมการจัดวนเกษตร โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ซึ่งยึดหลักปฏิบัติว่าจะรักษาสภาพป่าที่สมบูรณ์มิให้ถูกทำลาย ฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้คืนสู่สภาพธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่า โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่หายากนำคืนสู่ธรรมชาติ รวมทั้งโครงการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น อนุรักษ์เต่าทะเลและปลาพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่เฉพาะในน่านน้ำไทย

ด้วยพระราชกรณียกิจอันสม่าเสมอตลอดมาช้านานดังกล่าวข้างต้น องค์กรกองทุนสัตว์ป่าแห่งโลกเพื่อธรรมชาติ (World Wildlife Fund for Nature) ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศยกย่องถวายพระเกียรติคุณว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแห่งประเทศไทยทรงเป็นนักอนุรักษ์ชั้นนำพระองค์หนึ่งในโลก

ด้วยความตระหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจดังได้พรรณนามา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๐ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏและเป็นมงคลประวัติแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสืบไป
